


แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ **โรงเรียนครุประชาสรรค์**




ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ประกาศ	ข้อมูลการประกาศ
1	โรงเรียนครุประชาสรรค์		<p>โรงเรียนครุประชาสรรค์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแจ้ง ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <div style="text-align: center;">  <p>ประกาศโรงเรียนครุประชาสรรค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> </div> <p>ตามมติของรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และเป้าหมายการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงโดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อ ดำเนินกิจกรรม ปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการใหม่ไม่รับของขวัญ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบาย No Gift Policy ของ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการ โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลุกใจ ศึกษานิเทศก์ในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศและการ ปฏิรูปประเทศข้างต้น และประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้าง ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนครุประชาสรรค์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนด มาตรการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้าง ความนิยม หักแค้นดี จิตสำนึก และ พฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อป้องกัน การกระทำที่มิชอบมิชอบ ผิดจรรยาบรรณ หรือ กระทำความผิดในทางปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะไม่มีการเอื้อเฟื้อปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ยึดผลประโยชน์ของ สังคม ศาสนา โรงเรียนครุประชาสรรค์ ซึ่งมีประกาศดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หุกระตือ ก่อรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับ และขอให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดมา บุคคลภายนอก ผู้ว่า ติดต่อกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาต่างๆ ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หุกระตือ ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ของ ข้าราชการครูหรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ๓. การแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงความคิดเห็น ไม่โลกด่างๆ ตามหลักประเพณีนิยม ควรปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมในบริบทของครู ครู อาจารย์ บิดา และคุณธรรมที่ดี หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สื่อของ ในกรณีนี้ เพื่อสร้างความเป็นไปได้อีกภายในหน่วยงาน <p style="text-align: right;">_____</p> <p>สรุปคำขอในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนครุประชาสรรค์ เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปรับใช้ในปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการการให้ หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับของขวัญและของกำนัลที่ได้รับโดยยอมรับราชการของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศใช้ทราบโดยทั่วกัน และมติของปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา</p> <p style="text-align: center;">ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(นายสมคิด สุทธิรักษ์)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการโรงเรียนครุประชาสรรค์</p>

2. การปลูกจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินการ	ข้อมูลประกอบ
1	โรงเรียนครูประชาสรรค์		<p>คณะครูและนักเรียน โรงเรียนครูประชาสรรค์ ประกาศเจตจำนงต่อต้าน การทุจริต ในกิจกรรมหน้า เสาธงเป็นการแสดงความ ตั้งใจหรือค่านิยมที่จะนำ หน่วยงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่ จะได้รับการติดตามตรวจสอบ</p>	
2	โรงเรียนครูประชาสรรค์		<p>ประชาสัมพันธ์ประกาศ โรงเรียนครูประชาสรรค์ เรื่องการให้ การรับ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด (NoGift Policy) และแนวทางปฏิบัติท้าย ประกาศฯ เพื่อให้ผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ กลุ่ม Line และ เพจ หลัก ของหน่วยงาน</p>	<p> โรงเรียนครูประชาสรรค์ ธนาฯ</p> <p>โรงเรียนครูประชาสรรค์ร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดง สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีการศึกษา2567</p> <p>👍 3</p> <p>👁️ ดูใจ 🔍 แสดงความคิดเห็น 📧 ส่ง ➦ แชร์</p> 

3. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โรงเรียนครุศาสตรรัศ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวน(ครั้ง)
ผู้ให้ของขวัญ	
1. หน่วยงานภาครัฐ	- ไม่มี -
2. หน่วยงานภาคเอกชน	- ไม่มี -
3. ประชาชน	- ไม่มี -
4. อื่น ๆ	- ไม่มี -
รับในนาม	
1. หน่วยงาน	- ไม่มี -
2. รายบุคคล	- ไม่มี -
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ	
1. ส่งคืนแก่ผู้ให้	- ไม่มี -
2. ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน	- ไม่มี -
3. อื่น ๆ โปรดระบุ	- ไม่มี -